

Chuẩn Bị Cho Bài 4

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

CHÚNG TA CA TỤNG CHÚA

Bài này chú trọng đến những lời cầu nguyện ca ngợi Chúa. Các em sẽ học biết nhà thờ là nơi đặc biệt để cầu nguyện và ca tụng Chúa khi dâng lễ. Những lời cầu nguyện mà chúng ta học có dư âm tương tự như những lời khen ngợi dành cho những người trong gia đình.



Làm Một Huy Hiệu

Cùng nhau làm một "huy hiệu khen ngợi". Và tặng huy hiệu đó cho một người nào trong gia đình có điểm nào đặc biệt đáng ca ngợi, chẳng hạn, can đảm, kiên nhẫn và phục vụ. Mỗi ngày tặng huy hiệu cho một người khác trong nhà. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi mọi người trong nhà đều nhận được huy hiệu đó.

Tản Bộ

Tản bộ với con cái và quan sát những điều đáng khen ngợi trong cộng đoàn. Đường phố sạch? Xe buýt có lối lên cho người đi xe lăn? Có đường cho xe đạp? Tìm lấy ba điều phụ huynh cảm thấy hãnh diện về cộng đoàn.

Thu Góp Những Biểu Tượng Gia Đình

Phụ huynh cùng với con cái đặt một cái bàn hay một cái kệ, trên đó để những vật dụng tượng trưng cho lòng tốt và tài năng của những người trong gia đình. Chẳng hạn, sách dạy nấu ăn, một hình vẽ, hình chơi thể thao. Rồi làm một tấm bảng với hàng chữ: "Gia đình chúng ta cùng khen ngợi."





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Kinh Vinh Danh trong thánh lễ là một lời ca tụng Chúa. Có bao nhiêu cách diễn tả lời ca tụng trong kinh Vinh Danh?

Trong Tuần

Quan sát những điều tốt người trong gia đình làm. Khi thấy người khác làm những điều tốt, hãy khen ngợi họ.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia Sản Của Chúng Ta

Chúng ta thường coi những hình vẽ trên tường là bần thủ và khó coi. Tuy nhiên, các Kitô hữu ban đầu tại Rô-ma đã vẽ trên những bức tường và viết lại những sứ điệp để biểu lộ lòng tôn kính và ghi nhớ dưới hình thức những lời chúc lành trên những bức tường trong những Hang Toại Đạo, bên cạnh phần mộ của các vị tử đạo. Sau một thời gian, những bức vẽ trên tường trở nên phổ thông. Sứ điệp của các Kitô hữu gửi cho nhau được gửi dưới hình thức một thứ ký hiệu mà chỉ các tín hữu mới nhận ra. Một số các biểu tượng được dùng đi dùng lại và đã có ý nghĩa cho mọi thời đại.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Những lời cầu nguyện ca tụng...

*Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt,
Ca tụng Người, muôn tinh tú rạng soi.
Tv 148:3*



Ca tụng Chúa là điều rất quan trọng đối với các tác giả Thánh vịnh. Họ viết nhiều lời cầu nguyện ca tụng Chúa. Ca tụng Chúa có thể khó hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta quen xin ơn và cảm ơn Chúa. Chúng ta thường đặt chính mình hay những nhu cầu của chúng ta làm tâm điểm của lời cầu nguyện. Nhưng khi cầu nguyện, chúng ta đặt Chúa làm tâm điểm. Chúng ta sống trong một thế giới không ngừng nhắc cho ta nhớ chúng ta là người quan trọng hơn hết, vì thế đôi khi xem ra rất khó ca ngợi Chúa.